

- สำเนา -

ที่ มท ๐๓๑๑/ว

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เงินกันไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๑๒๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาแบบโอนจัดสรรงบประมาณ เลขที่ส่งออก ลงวันที่

มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติหลักการการปรับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวและปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงการคลังดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กรมการปกครองได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว นั้น

กรมการปกครอง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินกันไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มาตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสา รักษา ดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้ปรับแนวทางการเบิกจ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ยกเว้น จขต.) ให้ เบิกจ่ายเพิ่มในอัตราเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ ๙ วัน ปรับเพิ่มเป็นไม่เกินเดือนละ ๑๐ วัน

๒. สำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในส่วนภูมิภาค ที่ประจำศูนย์ควบคุมผู้หลบหนีภัย จากการสู้รบ (ผกร.) ให้เบิกจ่ายเพิ่มในอัตราเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ ๑๒ วัน ปรับเพิ่มเป็นไม่เกินเดือนละ ๑๓ วัน

๓. สำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ให้เบิกจ่ายเพิ่มในอัตราเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ ๑๕ วัน ยังคงให้เบิก ๑๕ วันเช่นเดิม

กรมการปกครอง ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินกันไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิกกองอาสา รักษา ดินแดน รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง โดยเบิกได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และให้ตรวจสอบ งบประมาณที่ได้รับว่าถูกต้องและเพียงพอหรือไม่ พร้อมแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วย หากไม่เพียงพอให้ จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม มายังกรมการปกครอง (สำนักผู้อำนวยการกองอาสา รักษา ดินแดน) ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

/ทั้งนี้ ขอให้จังหวัด...

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม รายการค่าเบี้ยเลี้ยง สนามดังกล่าวแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้เข้าใจในหลักการและเหตุผลว่าการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามตามจำนวนวันดังกล่าวนี้ กรมการปกครองมีงบประมาณคงเหลือจากการคำนวณตามแนวทาง ที่กำหนดอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ไม่สามารถปรับเพิ่มให้ครบถ้วนทุกจังหวัดในขณะนี้ได้ โดยเป็นการเบิกจ่ายให้เป็น เบื้องต้นตามวงเงินงบประมาณที่กรมการปกครองได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ซึ่งกรมการปกครอง ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมแล้ว หากได้รับอนุมัติเมื่อใดจะโอนจัดสรรให้จังหวัดเพื่อ เบิกจ่ายส่วนที่ยังขาดอยู่ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนโดยเร็ว สำหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังคงเป็นการจ่ายจำนวนวันตามปกติที่กำหนดไว้เดิม คือ ๑๕ วัน ๒๐ วัน และ ๒๕ วัน ในแต่ละ พื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานงบประมาณและการเงิน)

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ ต่อ ๑๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ ต่อ ๑๒๙